

Số: /BC-UBND

Khánh Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Thực hiện Công văn số 3302/STNMT-KSNKTTVBĐKH ngày 05/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện luật tài nguyên nước. UBND huyện Khánh Sơn báo cáo các nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước

Trên cơ sở chương trình công tác hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước; tuyên truyền Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến các khu dân cư, thôn xóm và từng người dân nắm đễ bắt và thực hiện. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất đã nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện nâng cao ý thức, trách nhiệm đồng thuận trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước theo quy định; bảo đảm ổn định sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân và sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của huyện.

2. Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tài nguyên nước

Hàng năm, UBND huyện Khánh Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn huyện; qua các lần kiểm tra đã hướng dẫn các chủ giếng xây dựng công trình bảo vệ giếng và thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định pháp luật. Vận động cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện không khai thác nước giếng khoan quá mức khi không cần thiết, tránh gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước hiện có; đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Nhắc nhở, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép hành nghề lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoan nước dưới đất theo các quy định pháp luật hiện hành.

Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên nước, cũng như vi phạm nghiêm trọng về hoạt động tài nguyên nước nên chưa thực hiện xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổ chức xác nhận bản đăng ký khai thác nước dưới đất; kiểm tra hoạt động khoan nước dưới đất chưa có giấy phép hành nghề.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND huyện, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức triển khai hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, nhắc nhở kịp thời các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất mà không có giấy phép hành nghề, yêu cầu lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoan nước dưới đất theo quy định. Ngoài ra, UBND cấp xã đã thường xuyên theo dõi, kiểm soát môi trường nước tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi gia súc và các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước sông, suối. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước cho nhân dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với đời sống, dân sinh và phát triển bền vững.

4. Những khó khăn vướng mắc, kiến nghị

Hiện nay, một số nơi trên địa bàn huyện không có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung nên một số bộ phận người dân đã tự ý khoan giếng làm nguồn nước chính phục vụ cho hoạt động ăn uống và sinh hoạt của mình. Việc khai thác, sử dụng nước giếng khoan tự phát về lâu dài có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước dưới đất hiện có. UBND huyện kiến nghị tỉnh cần có quan tâm đầu tư các dự án cấp nước sinh hoạt tập trung để đáp ứng nhu cầu về nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, góp phần bảo đảm ổn định đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân ở các khu vực chưa có nước sinh hoạt tập trung.

UBND huyện Khánh Sơn báo cáo đề Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Đông